

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๑๐๐๓/ ๒๕๕



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ความเห็นต่อร่างปฏิญญาทางการเมือง “Our Ocean, Our Future, Our Responsibility” และ
ร่างประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ สำหรับการประชุมสหประชาชาติด้านมหาสมุทร ปี ค.ศ. ๒๐๒๒

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๒๕/ ๑๕๗๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอรับความเห็นต่อร่างปฏิญญาทางการเมือง “Our Ocean, Our Future, Our Responsibility” (สถานะวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕) ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติด้านมหาสมุทร ค.ศ. ๒๐๒๒ (2022 UN Ocean Conference) และร่างคำมั่นโดยสมัครใจในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๔ ซึ่งคณะผู้แทนไทยจะร่วมประกาศคำมั่นในการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ เมืองลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ความแจ้งแล้ว นั้น

กรมองค์การระหว่างประเทศพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

๑. ร่างปฏิญญาทางการเมือง Our Ocean, Our Future, Our Responsibility

๑.๑ ไม่ขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยคำโดยรวมของร่างปฏิญญา ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมของผู้นำและผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ต่อความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ สร้างความต้านทาน และสุขภาพะที่ดีของมหาสมุทรและระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๔ (SDG14) อีกทั้ง ร่างปฏิญญา แสดงถึงความทะเยอทะยานที่ประเทศต่าง ๆ จะดำเนินการด้านมหาสมุทรอย่างเร่งด่วน โดยให้ความสำคัญกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

๑.๒ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ตามนัยข้อ ๑๔ (a) ซึ่งรวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลแบบเปิดเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงได้ โดยในหลักการ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันในทุกระดับ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการอาจพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องประเภทของข้อมูลที่จะเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

๒. ร่างประกาศคำมั่นโดยสมัครใจในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๔ ไม่ขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยคำโดยรวมของร่างประกาศคำมั่นโดยสมัครใจของไทยในการดำเนินการด้านความเป็นกรดของมหาสมุทร ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับประเด็นที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และการดำเนินการบนฐานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมถึงน่าจะสนับสนุนการดำเนินการตามทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๓๐ ทั้งนี้ หากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า สาระสำคัญและการดำเนินการตามร่างคำมั่นโดยสมัครใจ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ)

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

กองกิจการเพื่อการพัฒนา

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๗๒

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ katesuda.t@mfa.go.th